

## แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	30,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว	จำนวน	10,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว การส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเมล็ดพันธุ์ผัก อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 72 ลำดับที่ 20) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)</p>			
ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เคียว สปริงเกอร์ (Sprinkler) จอบหม้อนู จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว เครื่องตัดแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)</p>			

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	65,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	65,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	65,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการตามพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	จำนวน	35,000	บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริและโครงการพระราชเสาวนีย์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไม้ ปลอ่ยพันธุ์ปลา ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลอง เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 73 ลำดับที่ 24) ตั้งจ่ายจากรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)</p>			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จำนวน	30,000	บาท
<p>-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าป้ายโครงการ ค่าดำเนินการสำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 71 ลำดับที่ 18) ตั้งจ่ายจากรายได้/ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)</p>			